



Mời gặp gỡ của các nhà đầu tư cùng mục tiêu phát triển

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 được tổ chức tại Thái Bình không chỉ có quy mô lớn mà còn thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước, quốc tế tham gia với số lượng kỷ lục từ trước đến nay. Đây chính là nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư hướng đến cùng mục tiêu: mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư cùng phát triển.

Ngay trong ngày đầu diễn ra hội chợ đã có tới gần một vạn người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm, đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến

nông sản Việt Nam (cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ) chia sẻ: Sản phẩm của chúng tôi gồm thực phẩm, đồ uống được chế biến từ nông sản do bà con nông dân tỉnh Thái Bình gieo trồng, thu hoạch. Tham gia hội chợ, nhiều khách hàng lần đầu biết đến sản phẩm của chúng tôi và đánh giá cao về chất lượng. Hy vọng hội chợ sẽ giúp chúng tôi mở rộng được địa bàn tiêu thụ, đưa những sản phẩm tâm huyết, nông sản chất lượng cao của Thái Bình ra thị trường trong nước và quốc tế.

Thái Bình, chúng tôi cũng mong muốn được kết nối giao thương với tất cả các doanh nghiệp có mặt tại hội chợ này. Xác định hội chợ là cơ hội vàng để quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nên các doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh đều lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, chủ yếu giúp chúng tôi mở rộng được địa bàn tiêu thụ, đưa những sản phẩm tâm huyết, nông sản chất lượng cao của Thái Bình ra thị trường trong nước và quốc tế.

Cũng như 16 tỉnh, thành phố phía Bắc đưa doanh nghiệp tham gia hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 tại Thái Bình, tỉnh Hà Tĩnh đánh giá hội chợ năm nay được tổ chức có quy mô, chất lượng cao với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong nước, một số nước khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc. Ông Dương Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hà Tĩnh hiện có gần 300 sản phẩm OCOP và gần 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Để phát huy giá trị kinh tế từ nguồn lực này, chúng tôi cần một thị trường rộng lớn để tiêu thụ. Vì vậy, 20 doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Hà Tĩnh đến hội chợ mong muốn được giao lưu kết nối giao thương với các doanh nghiệp, mở rộng kênh phân phối tại Hàn Quốc và các quốc gia khác.



Lãnh đạo Công ty Healing Nature (Hàn Quốc) giới thiệu sản phẩm tới khách đến tham quan.



Một gian hàng giới thiệu sản phẩm của Lào.



16 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đưa doanh nghiệp tham gia hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023. Trong ảnh: Gian hàng của tỉnh Vĩnh Phúc với những sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của địa phương thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm.

THÁI THỤY Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy được giao làm chủ đầu tư 33 dự án, tổng mức đầu tư được duyệt hơn 1.544 tỷ đồng. Hiện Ban đang tổ chức thi công 13 công trình, dự án với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 733 tỷ đồng. Trong các công trình, dự án đang triển khai, dự án về giao thông chiếm hơn 70%. Thời gian qua, Ban tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.



Thi công tuyến đường ĐH.90 trên địa bàn xã Thụy Việt (Thái Thụy).

Mặc dù gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng những ngày này tuyến đường ĐH.90 từ Thụy Việt - Thụy Ninh không khí thi công rất hối hả. Các hạng mục như đắp cát nền đường và thi công cống Cao Trai diễn ra hết sức khẩn trương. Từng lớp công nhân tập trung cao cho công việc, cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường để kịp thời chỉ đạo thi công. Theo thiết kế, tổng chiều dài tuyến đường 3,5km, bề rộng mặt đường 7m, bắt đầu từ cống Cao Trai (xã Thụy Việt) đến cầu Quán Đố (xã Thụy Hưng). Anh Nguyễn Văn Phong, Công ty Cổ phần Thịnh Vương TVT (đơn vị thi công) cho biết: Tuyến đường ĐH.90 từ Thụy Việt - Thụy Ninh bắt đầu thi công từ năm 2022, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 2024. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chúng tôi đã huy động tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đang tăng ca, tăng

kịp, huy động 4 máy đào, 5 tổ nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công cống Cao Trai bảo đảm lấy nước đổ ãi cho vụ lúa xuân của các xã: Dương Phúc, Thụy Bình, Thụy Quỳnh, Thụy Văn..., phần đầu đến ngày 31/12/2023 sẽ hoàn thiện. Dự án đường ĐH.95 Thụy Phong - Thụy Ninh là một trong những dự án giao thông quan trọng của huyện Thái Thụy khởi công tháng 2/2023, dự kiến công thành năm 2024. Dự án có chiều dài hơn 4,6km đi qua các xã Thụy Phong, Thụy Dân, Thụy Ninh, thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 104 tỷ đồng. Ông Phạm Đăng Thế, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Minh Phát (đơn vị thi công) cho biết: Dự án có thời gian thi công 18 tháng, nhà thầu đã hoàn thành được 2/3 khối lượng. Hiện đơn vị huy động hơn 20 công nhân, kỹ sư và 2 máy xúc, 6 ô tô các loại... thi công công trình. Đang mùa khô nên chúng tôi đẩy

nhận thi công 4 cống thủy lợi ở các xóm An Tiêm 1, An Tiêm 2, An Tiêm 3 và xóm An Dân (xã Thụy Dân), trong 20 ngày nữa chúng tôi sẽ hoàn thành để khơi thông dòng chảy phục vụ chiến dịch thả chua rửa mặn. Theo kế hoạch, đến hết tháng 12/2023 chúng tôi phần đầu lắp nhựa 3km đường giao thông trên địa bàn xã Thụy Dân để tạo thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của nhân dân trước tết Nguyên đán. Tại các dự án khác, khí thế thi đua lao động diễn ra sôi nổi. Ban QLDA xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nhận được sự phối hợp từ chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch cho đơn vị thi công. Ông Phạm Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Thụy Việt cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 4 dự án trọng điểm đang triển khai: đường ĐH.90 giai đoạn 2; cống hóa đường trục chính nội đồng vùng sản xuất tưới lúa hữu cơ; nâng cấp

hệ thống tưới trạm bơm Hề; chống sạt lở bờ sông Hóa. Để GPMB kịp thời, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, lấy cán bộ, đảng viên làm gương hiến đất. Đến thời điểm này, hơn 12.000m² đất nông nghiệp và 55m² đất ở đã cơ bản giải phóng, trong đó có 70 hộ dân thuộc tuyến đường ĐH.90 mặc dù chưa nhận tiền đền bù nhưng vẫn bàn giao đất phục vụ triển khai dự án. Ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban QLDA xây dựng cơ sở hạ tầng huyện cho biết: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt các phòng, ban, ngành, địa phương và các nhà thầu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó các dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy được tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống nhân dân. Một số dự án có nhiều khó khăn khối lượng GPMB lớn nhưng chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, tổ chức vận động nhân dân hiến đất để làm đường, sớm bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA và đơn vị thi công như các xã Thụy Dân, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thuận Thành... Hiện các đơn vị thi công chủ động nguồn vật tư, vật liệu xây dựng trong điều kiện khan hiếm, khắc phục khó khăn về nguồn vốn để tổ chức thực hiện. Nhằm phát huy tối đa vai trò quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, thời gian tới, Ban tích cực phối hợp với nhà thầu rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ, nhiều công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

NGUYỄN THẨM

HUNG HÀ Chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống, huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hạn chế thấp nhất các ổ dịch phát sinh, ngăn ngừa bệnh dịch lây lan, bảo đảm an toàn cho đàn lợn phục vụ thị trường tết Nguyên đán sắp tới. Mô hình nuôi lợn của anh Nguyễn Đình Bình, thôn Đại An, xã Thống Nhất được xây dựng từ năm 2012 với 10 ô chuồng trên diện tích 5 sào ruộng chuyển đổi. Những ngày đầu chăn nuôi, gia đình anh gặp nhiều khó khăn, thiệt hại vì dịch bệnh nhưng anh không nản chí mà tiếp tục tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các hộ trên địa bàn huyện, đồng thời tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi nên đàn lợn phát triển ổn định. Hiện tại, gia đình anh nuôi 10 lợn nái, 100 lợn thịt, mỗi năm xuất ra thị trường 2 lứa lợn, thu nhập hơn 200 triệu đồng. Anh Bình chia sẻ: Để bảo đảm an toàn cho đàn lợn, các khu chuồng trại của gia đình được xây dựng khép kín, hiện đại, có hệ thống điều hòa không khí, bảo đảm nhiệt độ chuồng nuôi từ 26 - 28 độ C tạo điều kiện thuận lợi để đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt và chống được dịch bệnh. Ngoài ra, gia đình tôi còn thường xuyên trồng vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi, phun thuốc khử khuẩn, tiêm vắc-xin phòng bệnh để bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ bệnh dịch tái phát.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, ông Đỗ Văn Tụ, tổ dân phố Văn, thị trấn Hưng Nhân đã tiêm phòng đầy đủ vắc-xin phòng bệnh và phun khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, các bệt để phun tiêu độc khử trùng trên toàn địa bàn. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dịch; cẩn trọng tái đàn và kiểm soát chặt chẽ từ lựa chọn cho giống, thức ăn chăn nuôi rõ nguồn gốc; thường xuyên theo dõi đàn lợn để có hướng xử lý kịp thời khi bệnh dịch xảy ra. Huyện Hưng Hà hiện có 1.116 gia trại chăn nuôi lợn quy mô từ 20 - 100 con với tổng đàn lợn 104.686 con. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã cấp 800 lít hóa chất hỗ trợ các địa phương; các xã, thị trấn và người dân mua bổ sung 3.642 lít hóa chất, hơn 85.000kg vôi bột để tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các chuồng trại, chợ, bãi rác..., ước khoảng 9,2 triệu mét vuông. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn giám sát, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các cơ quan chức năng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn bị bệnh trên địa bàn; quan tâm, chú trọng công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, người dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, hướng dẫn người dân khi phát hiện lợn có triệu chứng bị bệnh phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời và thực hiện tốt "5 không": không giấu dịch; không mua bán, không vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lộn ốm, chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.



Ông Đỗ Tiến Luyện, xã Duyên Hải (Hưng Hà) rắc vôi bột để tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

THANH THỤY